

ข่าวสาร 4PW เพื่อ “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”
4PW คือ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา: Participatory Public Policy Process based on Wisdom



เกาะติด

4PW

ฉบับที่ ๒๐
ปี ๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ



เกาะแก้ว! ๔ ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. ประสานเสียงผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ

ในที่สุด ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นอย่างเข้มข้นจากคณากรรมการ คณะทำงานเฉพาะประเด็น รวมทั้งภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า ๑ เดือนเต็ม ได้ตกผลึกเป็น ๔ ประเด็นสำคัญ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ควรผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทยต่อไป

ฉันทมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน เห็นพ้องร่วมกันว่า นอกจากประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น” ที่ คจ.สช. เคยมีมติประกาศให้เป็นระเบียบวาระไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังมีอีก ๓ ประเด็น ที่สมควรต้องประกาศให้เป็นระเบียบวาระเพิ่มเติม ได้แก่ ๑.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ๒.การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา และ ๓.การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ประธานอนุกรรมการวิชาการ อธิบายว่า หลักการในการจัดทำมติ คือ ต้องเขียนให้สามารถดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง โดยเฉพาะการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีส่วนร่วมและยั่งยืน

“หลักการในการจัดทำมติ คือ ต้องเขียนให้สามารถดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง โดยเฉพาะการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องมีส่วนร่วมและยั่งยืน”



นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
ประธานอนุกรรมการวิชาการ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อให้ร่างระเบียบวาระสมบูรณ์ขึ้น โดยคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นทั้ง ๔ ประเด็น จะนำกลับไปปรับปรุงและนำมาเสนอต่อที่ประชุม คจ.สช. อีกครั้ง ในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นพ.ศุภกิจ สรุพบว่า ขณะนี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ จะมีเรื่องเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น ๔ ระเบียบวาระ แต่ก็ยังคงเปิดโอกาสให้มีวาระเร่งด่วนเข้ามาได้ตามสถานการณ์ ซึ่งต้องเสนอเข้ามาให้ คจ.สช. พิจารณาไม่น้อยกว่า ๔๕ วันก่อนจัดงาน

นอกจากความชัดเจนเรื่องระเบียบวาระแล้ว ที่ประชุม คจ.สช. ยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ และคณะอนุกรรมการประเมินผล

แน่นอนว่า การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ล้วนมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด รูปธรรมหนึ่งที่ต้องได้คือ สามารถสร้างความเข้าใจใน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือไปยังองค์กรหรือภาคีเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อแสวงหาความร่วมมือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขประเด็นปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้สรุปประเด็นอื่นๆ ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศเป็นระเบียบวาระ แต่จะมีการหยิบยกเข้ามาพูดคุยภายในห้องเสวนานโยบายสาธารณะภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อาทิ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนักมวยเด็ก พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สุขภาวะชาวสวนยาง การผลักดัน พ.ร.บ.เขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ กระบวนการปรึกษาสาธารณะ องค์ความรู้ 4PW จากทีมวิชาการภาคเป็นต้น

เปิดบ้านเรียนรู้ อบอุ่นใจ ก้าวไปกับ สช. สร้างแรงบันดาลใจ – บ่มเพาะพลังทางสังคม



“ ภูมิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างนโยบายสาธารณะ อย่างมีส่วนร่วม ทั้งหมด จะก่อกำเนิดเป็นการทำงาน ผ่านความร่วมมือกันของ ทุกภาคส่วน ”

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของ งานครบรอบ ๑๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คือกิจกรรม “เปิดบ้านเรียนรู้ อบอุ่นใจ ก้าวไปกับ สช.” ซึ่งมุ่งหวังสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมได้ ทำความรู้จักกับเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นั่นก็คือ ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะภายใต้บรรยากาศเป็นกันเองจากผู้เข้าร่วมมากมายหลายตา คือความสำเร็จแรกที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม โดยบุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายสมาชิก นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชน พากันแวะชมนิทรรศการ พร้อมทั้งรับฟังและซักถามข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับทุกคน

ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้บอกเล่าถึงความสำคัญของการดำเนินงานของ สช. ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือการทำงานต่างๆ ท่ามกลางความสนใจอย่างล้นหลาม

ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ อธิบายว่า สช. นับเป็นกลไกแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความคิดที่หลากหลายในการแสวงหา

ทางออกของปัญหา และนั่นจะยิ่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และร่วมไม้ร่วมมือในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อการแก้ไขปัญหายั่งยืน

“ภูมิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ทั้งหมดจะก่อกำเนิดเป็นการทำงานผ่านความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน” รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อธิบาย พร้อมทั้งคาดหวังว่า คนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้เครื่องมือ

การทำงานเหล่านี้ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาสังคมต่อไป

สำหรับกิจกรรมเปิดบ้านเรียนรู้ฯ มีการจัดแบ่งห้องย่อยเพื่อให้รายละเอียดอย่างลงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ของ สช. ซึ่งสร้างความตื่นตาและความประทับใจแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ๕ มหาวิทยาลัย กว่า ๑๐๐ ชีวิตที่ร่ำเรียนอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ทำให้ตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความรื่นเริงและสร้างสรรค์

เมื่อสอบถามความรู้สึกของนักศึกษา ส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะงานด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยล้วนแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป